



All Flight by Elite

Add: 193/152 Lake Rajada Office Complex, 12th Floor, Klong Toey, Klong Toey Bangkok 10110

Tel: +662 661 9399 Fax: +662 661 9788

## GREAT EXPERINCE

# GLAMPING IN SWITZERLAND 9D7N

สัมผัสประสบการณ์แห่งความ EXCLUSIVE ที่บรรจงรังสรรค์ให้กับ “คนพิเศษ”  
การท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสุนทรีย์ภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกความรู้สึกของ “คนพิเศษ”  
เสน่ห์แห่งความอร่อยกับหลากหลายเมนูที่เราเลือกสรร เสน่ห์แห่งการเดินทางพักผ่อน  
ประณีตในการสร้างรสนิยมแห่งการใช้ชีวิตของการเที่ยว ค้นหา “ความพิเศษ” ในแบบ “คนพิเศษ” เช่นคุณ



## กำหนดการเดินทาง 23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2559

### วันแรกของการเดินทาง (1) สุวรรณภูมิ

21.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ของสายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน

### วันที่สองของการเดินทาง (2) สุวรรณภูมิ - ซูริค - เซอร์แมท - ชมเมือง

00.15 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

06.45 น. เดินทางถึงเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ **เมืองทาสซ์** เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการ นั่งรถไฟสายกอร์ดฮาร์ด รถไฟที่วิ่งระหว่าง 2 เมือง คือ ทาสซ์ ถึง เมืองเซอร์แมท เนื่องจากเซอร์แมทมีกฎไม่ให้นารถวิ่งเข้าไปในเมืองเซอร์แมท โดยเส้นทางระหว่างสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปทุกนาที จากธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมอยู่ชั่วนานนับปีบนความสูงกว่า 2,000 เมตรของยอดเขาสูงที่ท้องทุ่งเขียวขจีแซมด้วยดอกไม้บานาชนิด

**เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง

**บ่าย** เดินทางถึงเมือง **เซอร์แมท (Zermatt)** หมู่บ้านเล็ก ๆ ในอ้อมกอดของขุนเขาทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่เป็น car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่ง มีเพียงจักรยาน บริการรถม้า หรือรถคันเล็ก ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เมืองเซอร์แมทนี้ เป็นหน้าด่านในการขึ้นไปเยือนแมทเทอฮอร์น อันเป็นยอดเขาสวยสุดแห่งเทือกเขาแอลป์และสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของนักสกีจากทั่วโลก

**ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น มื้อนี้เสิร์ฟ Main Course สเต็กเนื้อ (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ เสิร์ฟท่านด้วยเนื้อแกะ หรือ หมู )

**ที่พัก** BACKSTAGE BOUTIQUE SPA HOTEL หรือเทียบเท่า

ตั้งอยู่ในใจกลางของ Zermatt ให้บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมด้วยเตาผิงแบบเปิดและอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี โรงแรมแห่งนี้เปิดทำการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 และมีพื้นที่สปา



วันที่สามของการเดินทาง (3) แชร้มัท - ยอดเขากรอนเนอแกรต - วาเลส - อีโค รีสอร์ท

**เช้า** บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา GORNERGRAT เพื่อชมความงามของยอดเขามัทเตอร์ฮอร์น ที่อยู่เบื้องหน้าของท่าน ยอดกรอนเนอแกรต ถือเป็นจุดที่ชมความงามของยอดเขามัทเตอร์ฮอร์นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง... จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และถ่ายรูป ชื่นชมความงามของทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย

**เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม บนยอดเขา กรอนเนอแกรต  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตวาเลส รัฐที่มีขนาดกว้างใหญ่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้เป็นหุบเขาสูงในเขตเทือกเขาแอลป์ โดยมีแม่น้ำโรนไหลผ่านออกสู่ทะเลสาบเจนีวา ชื่อรัฐว่า “Valais” มาจากภาษาละตินซึ่งแปลว่า “หุบเขา” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Les Cermiers ที่ชื่อว่า Whitepod ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร มีที่พักแบบพอดตั้งอยู่เป็นกลุ่มและอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งทำจากไม้ แต่ละพอดมีเตาซึ่งใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงและห้องน้ำในตัว ภายใน Eco – Resort แห่งนี้ท่านจะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ในดินแดนที่ถือว่าเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

**ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**ที่พัก** WHITEPOD ECO LUXURY HOTEL



วันที่สี่ของการเดินทาง (4) วาเลส - มาร์ตีญี - ชมเมือง - เหมืองเกลือ - วาเลส

**เช้า** บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านชมเมืองสำคัญของเขต Valais คือ มาร์ตีญี (Martigny) อดีตเมืองหลวงของแคว้นในยุคโรมัน ซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกุสตุส เมื่อราว 15 ปีก่อนคริสตกาล จึงนับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐ นำท่าน ผ่านชมความงามของร่องรอยแห่งอดีต ทั้งโรงละครครึ่งวงกลม ซากปราสาทยุคกลาง Chateau Medieval de la Batiaz ที่พำนักของบิชอปแห่งซียง ที่ได้ปกครองดินแดนแห่งนี้หลังจากได้รับอิสรภาพจากจักรวรรดิโรมันในศตวรรษที่ 13 ในปัจจุบันเหลือเพียงหอคอยและกำแพงหิน... เพลิดเพลินกับการชมเมืองโรมันแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย



**เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือ The Bex Salt Mines เมื่อมาถึงเหมืองเกลือแห่งนี้ เสมือนท่านได้หลงเข้าไปยังเขาวงกตขนาดใหญ่ ที่รอต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน... รถไฟขบวนน้อยจะนำท่านสู่ใจกลางเหมือง นำท่านชมประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองเกลือแห่งนี้ เหมืองแห่งนี้เริ่มขุดมาตั้งแต่ปี 1684...





ค่า  
ที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ  
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
WHITEPOD ECO LUXURY HOTEL

**วันที่ห้าของการเดินทาง (5) วาเลส์ - เบิร์น - ชมเมือง**

**เช้า** บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เช้านี้ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศของตัวริสอร์ทอย่างเต็มอิม เพลิตเพลินกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองในหุบเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ **กรุงเบิร์น** เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ท่านดยุคแห่งเบิร์ดโกลด์ที่ 5 แห่งซาริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน้ำตาล หรือเบเร็นกราเป็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น” ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก”

**เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ **หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเคินทาร์ม** หอนาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โซ่ว” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติก ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนกริมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็นย่านที่ปลอดภัยนตจึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นำท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายสำคัญกลางเมืองที่มีน้ำพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นแตกต่างกันไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”



ค่า  
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
HOTEL ALLEGRO BERN หรือเทียบเท่า



**วันที่หกของการเดินทาง (6) เบิร์น - บาเซล - ศาลาว่าการเมือง - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)**

**เช้า** บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ **เมืองบาเซล** ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) บาเซลเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ำ

ไรน์ และยังเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวเมืองเองมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ Klein Basel (Little Basel) ในฝั่งขวา และฝั่งซ้ายคือ Gross Basel (Great Basel) โดยที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองเก่าริมแม่น้ำฝั่งซ้าย ชม **ศาลาว่าการเมือง** ที่มีสีแดงสด โดดเด่น ใจกลางย่าน **Marktplatz** กับ **Rathaus** ศาลาว่าการนี้ สร้างมาในปี 1504 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคผสมกับเรเนสซองซ์ มีรูปปั้นและนาฬิกาสวย ๆ ด้านหน้า ซึ่งนำมาติดในปี 1511 ความงดงามของตัวตึกนี้คือ จะมีภาพวาดเขียนอยู่รอบตัวตึก เช่น ภาพวาดทหารโรมัน เนื่องจากสมัยก่อนเมืองบาเซลนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของโรมัน ระเบียงสไตลโกธิค ประดับตกแต่งด้วยภาพลายฉลุ ภายในยังเต็มไปด้วยศิลปกรรมฝาผนังที่งดงามอีกมากมาย เพียงแค่เดินชมตัวศาลาว่าการแห่งนี้ ก็ทำให้ทุกท่านมีความสุขและอึ้งอัมในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้แล้ว...



**เที่ยง**

**บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองคอลมาร์** (Colmar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของ ฝรั่งเศส และเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่าคอลมาร์เป็นย่านที่มีฉายาว่า เวนิสน้อย “Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตลเซอร์มันโกธิคและเรเนสซองส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชม โบสถ์โดมินิกัน (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษที่ 15



**ค่ำ  
ที่พัก**

**บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
Hotel Le Colombier หรือเทียบเท่า**





**วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) กอลมาร์ – ริคเวียร์ – ลูเซิร์น - ชไตน์ อัม ไรน์**

**เช้า** บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ **หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewahr)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเล็ก ๆ น่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เนื่องจากภูมิอากาศที่เหมาะสม และภูมิประเทศของเมืองที่อยู่ในหุบเขา ทำให้่องุ่นมีรสชาติดี ไวน์ของ Riquewahr จึงมีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าชาวบ้านท้องถิ่น ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ทำไวน์ ทำขนมท้องถิ่น ทำงานฝีมือ พาท่านชมบ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายในหมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส



**เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านนั่งรถไฟชับปรับอากาศสู่ **เมืองลูเซิร์น (Lucerne)** เป็นเมืองที่มีการรวมตัวของ 17 เทศบาล แบ่งการปกครองเป็น 3 เขตปกครอง เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสวิส เพราะเป็น “เมืองที่ได้รับสมญานามว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์” นำท่านชม สะพานไม้ชาเปิล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุกว่า 800 ปี มีความยาวทั้งหมด 204 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1333 ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” (Reuss) ตี๋มต่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพพร้อมกับฝูงหงส์ และบ้านเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย... จากนั้นนำท่านเดินไปถ่ายภาพกับสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองลูเซิร์น “อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน” แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิดฯ ในด้านความกล้าหาญ ชื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง... ให้นำท่านได้เพลิดเพลินกับความงามเมืองที่ได้รับการถ่ายภาพมากที่สุด... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อัม ไรน์



**ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารท้องถิ่น

**ที่พัก** HOTEL CHLOSTERHOF STEIN AM RHEIN หรือเทียบเท่า

## วันที่แปดของการเดินทาง (8) ชไตน์ อัม ไรน์ - สนามบินซูริค - สุวรรณภูมิ

เช้า  
09.30 น. อีสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย กับเมืองที่แสนน่ารัก  
เช้านี้เปลี่ยนบรรยากาศกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย กับมือสาย อย่าง Brunch Menu เริ่มต้นวัน ด้วยการจิบกาแฟหอม ๆ รับประทาน brunch อร่อย ๆ ขณะทอดสายตามองผู้คน เลิรฟ์ท่านด้วยแซนวิช สลัด พร้อมจิบกาแฟอุ่น ๆ ในบรรยากาศไม่เร่งรีบ

จากนั้นชม **ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein)** โดยมีฐานะขึ้นกับเมือง Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่าง ๆ



เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า บริเวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัสราฮอส (Rathausplatz) มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ ได้รับรางวัล the First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากรเพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

## วันที่เก้าของการเดินทาง (9) สุวรรณภูมิ

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

## อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง	ลูกค้ำปกติ	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	189,900.-	185,900.-	187,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	181,900.-	177,900.-	179,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )	172,900.-	168,900.-	170,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )	161,900.-	157,900.-	159,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม	25,000.-	25,000.-	25,000.-
กรณี ไม่ใช่ตัว ลดท่านละ	28,000.-	28,000.-	28,000.-
กรณี บินชั้นธุรกิจ เพิ่มโดยประมาณท่านละ	118,000.-	118,000.-	118,000.-

**\*\* อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 15,000.- บาท \*\***

### คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	1859	1859
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	1779	1779
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )	1689	1689
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )	1579	1579
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)	250	250
กรณีไม่ใช่ตัว ได้รับคะแนน	1579	1579
กรณีบินชั้นธุรกิจ ได้รับคะแนนเพิ่มท่านละ	1180	1180

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชำระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

### อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นที่ศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้รับไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้รับไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 5,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



**เงื่อนไขการชำระเงิน:** สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท  
ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิลิท โฮลดิเคย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)  
ชื่อบัญชี บริษัท อิลิท โฮลดิเคย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเซน ทาวเวอร์)  
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน

#### **การยกเลิก**

- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

#### **หมายเหตุ**

- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
- ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานทูตออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย